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โดย สํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
คร้ังที่ ๖ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จํานวน ๖ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    (ไม่มี) 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม             (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถาม                (ไม่มี)  

 (๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว           (ไม่มี) 

(๕) เร่ืองที่ค้างพิจารณา              (ไม่มี) 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๖ 
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(๖) เร่ืองที่เสนอใหม่       จํานวน   ๓   เร่ือง 

 

  ผลการพิจารณา 
  ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงาน 
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินของที่ประชุมวุฒิสภา 
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๑๘ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นางศิริเกษ  
วาทยานนท์) กับคณะ และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(นางจันทิรา  จิตรชื่น) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
  จากน้ัน ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สอง (พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในส่วนรายงาน
ของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ต่อสํานักงาน ป.ป.ช. สรุปได้ว่า ๑. การตรวจสอบการเงินและบัญชี
ควรมีการทบทวนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 
การจัดทํารายงานการตรวจเงินและมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ควรระบุชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และควรนํามาเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบ ๒. การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย หากมีการปรับปรุงข้อมูลควรชี้แจงรายละเอียดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชนรับทราบ ๓. การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
มีรายการการใช้จ่ายใดแตกต่างกับงบประมาณก่อนหน้าควรมีการอธิบายรายละเอียดและควรตรวจสอบ
ให้รอบคอบก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน ส่วนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สรุปได้ว่า ๑ . การตรวจสอบการเงินและบัญชี ควรมีการประสานกับหน่วยรับตรวจเป็นระยะ  

 ๖.๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงาน 
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ตามมาตรา ๑๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้เตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสามารถจัดส่งไปยังหน่วงงาน 
ที่เก่ียวข้องได้ ภายในเวลาตามที่กฎหมายกําหนด ๒. การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ควรมี
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อการจัดทํารายงานการเงินเพื่อป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ
งบการเงิน ๓.การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ควรมีบทนําในเร่ืองการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทั้งสามด้าน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยควรชี้แจงไว้ในหน้าแรกของรายงานของผู้สอบบัญชีและการเงิน   

สําหรับรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการ
ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสํานักงาน ป.ป.ช. สรุปได้ว่า  
๑. การตรวจสอบการเงินและบัญชี ควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้  
อาจส่งเร่ืองให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน้าที่และอํานาจตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๓๔ กําหนด ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ควรระบุรายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่า
การใช้จ่ายเงินดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และควรมีการประเมินตนเองก่อนที่สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป  
๓. การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ควรใช้ผู้ตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินภายในหน่วยงาน
ของตนเองก่อน โดยหัวหน้าหน่วยงานควรควบคุมกํากับอย่างจริงจัง ส่วนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สรุปได้ว่า ๑. การตรวจสอบการเงินและบัญชี ควรเน้นการสื่อสาร
และการประสานงาน รวมถึงต้องกําหนดแผนการดําเนินงานหัวข้อประเด็นสําคัญในการประเมินแนวทาง
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ควรแสดงรายละเอียด
ว่าได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร ๓. การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ควรประเมิน
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินไปพร้อม ๆ กับการตรวจสอบรายงานการเงินรวมถึงการวิเคราะห์ 
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า หน่วยงาน
ควรวางแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทให้คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้
จ่ายเงินงบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอิสระอื่นที่เก่ียวข้อง การใช้จ่ายเงินกองทุนป้องกันและการปราบปราม
การทุจริต และการใช้จ่ายเงินสะสม  และเห็นควรนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศได้รับการจัดอันดับดีขึ้น 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
เจ้าหน้าที่ของรัฐยังรับรู้หรือแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมไม่มาก
เท่าที่ควร บางหน่วยงานมีคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสสูง แต่หน่วยงานดังกล่าวมีการใช้



 

- ๔ - 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพร่เม่ือท่ีประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ สําหรับงบประมาณท่ีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร ประจําปีงบประมาณ ๖๔ 
และ ปี ๖๕ พบว่าหน่วยงานได้รับเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ ๖.๗๘  งบประมาณดังกล่าวเป็นการ
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจํานวนอัตราบุคลากรหรือเป็นการเพิ่มขึ้นตามจํานวนเงินเดือนบุคลากรท่ีมีอยู่เดิม 
นอกจากนี้ หน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณคงเหลือสะสมโดยเฉพาะการใช้จ่ายตามนโยบาย
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอย่างไร  งบประมาณในส่วนที่เก่ียวกับ
แผนงานด้านวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม พบว่าในปี ๖๓ ได้รับงบประมาณ ๓.๗๑ ล้านบาท แต่ในปี ๖๔ 
ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้เป็นเพราะเหตุใด การประเมินผลการใช้จ่ายทรัพย์สินของหน่วยงานสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินควรมีการยกระดับการประเมินผลทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ใช้จ่ายเงิน และควรเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาระบบทะเบียนคุมทรัพย์สินของสํานักงานหรือการลงทะเบียนพัสดุ ไม่ครบถ้วนถูกต้องซึ่งมิได้ 
เกิดจากการทุจริต หน่วยงานมีการดําเนินการในเร่ืองนี้อย่างไร ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานอื่น 
ที่มีข้อบกพร่องในทํานองเดียวกันนี้ 
  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นางจันทิรา  
จิตรชื่น) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ ประหยัด มีประสิทธิภาพ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ผลตามเป้าหมาย และคุ้มค่า โดยหน่วยงานให้ความสําคัญในการติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มีการจัดตั้งคณะทํางานติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตามแผนบูรณาการ และได้มีการจัดทํารายงานแสดงรายการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
บูรณาการ เพื่อแสดงว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ ตามรายงานการเงินกองทุนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีการจัดสรรงบประมาณ ๓ ส่วน คือ 
งบประมาณตามแผนบูรณาการ เงินสะสม และเงินกองทุน โดยหน่วยงานมีการใช้จ่ายเงินส่วนนี้ในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร 
โดยในปี ๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจํานวน ๑๐๐ ล้านบาท และมีการใช้จ่าย
เงินกองทุนในการสร้างและขยายเครือข่ายการปราบปรามการทุจริต โดยได้ รับความร่วมมือ 
จากภาคเอกชนและภาคประชาชน และใช้จ่ายเงินส่วนดังกล่าวเป็นรางวัลตอบแทนแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
การทุจริต อย่างไรก็ดี ในปี ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ในขณะที่ผลการดําเนินงานลดลง โดยที่หน่วยงานมีการแต่งตั้งและบรรจุบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 
ในตําแหน่งพนักงานไต่สวน ประกอบกับมีการปรับเพิ่มเงินเดือน โดยหน่วยงานมีการนําเทคโนโลยี 
มาปรับใช้ในการดําเนินงานภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ ตามรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สิน หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้น พบว่า มีการบันทึกรายการของทะเบียนพัสดุ ผิดพลาดไปในรายการ
วันที่ตรวจรับพัสดุ ดังนั้น หน่วยงานจึงแก้ปัญหาข้างต้นด้วยการใช้ระบบริหารทรัพย์สินมาบริหารจัดการ
ในการบันทึกข้อมูลทะเบียนพัสดุ 
  นอกจากนี้ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๑๘ (นางศิริเกษ  
วาทยานนท์) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ได้มีการประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เก่ียวกับการ
รับรองรายงานการเงินเพื่อนํารายงานดังกล่าวบรรจุในรายงานประจําปีของหน่วยงาน เนื่องจาก 
มีประเด็นเก่ียวกับรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่สามารถตรวจสอบไปพร้อมกับรายงานการเงินได้ ด้วยเหตุที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีระยะเวลาในการตรวจสอบรายงานการเงิน ๙๐ วัน แล้วจึงตรวจสอบรายงานการประเมินผลการ 
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินในภายหลัง ซึ่งอาจทําให้เกิดความล่าช้า ในการนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้มีการจัดทําคู่มือการตรวจสอบรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน โดยเน้นการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ การจัดทํารายงานผู้สอบบัญชีนั้น  
มีการจัดทําตามรูปแบบตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด และเป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ
และสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 

  ผลการพิจารณา 
  ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ของที่ประชุมวุฒิสภา ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๑๘ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๖.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน (ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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(นางศิริเกษ  วาทยานนท์) กับคณะ และรองเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทิฆัมพร  ยะลา) 
กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
  จากน้ัน ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สอง (พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้ตรวจสอบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานทั้งสองฉบับ ดังนี้ 
  ๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
   ๑.๑ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก่อนเข้าตรวจสอบรายงานการเงิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องจัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดตรวจ 
ไปยังหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หน่วยรับตรวจเก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี เพื่อจัดทํารายงานการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จก่อนครบกําหนด ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
หน่วยงานควรมีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจเป็นระยะ เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้เตรียมความพร้อม 
ทั้งข้อมูลและรายละเอียดสําคัญที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงิน และควรมีข้อสังเกต 
หรือข้อเสนอแนะต่อการจัดทํารายงานการเงิน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด รวมทั้ง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วน  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบงบการเงิน 
   ๑.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายการค่าใช้จ่ายย่อยที่เกิดขึ้นทั้ง ๔ ปี ในรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ พบว่า มีค่าใช้จ่ายบางประเภทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนค่าใช้จ่ายบางประเภทท่ีลดลง เช่น ค่าล่วงเวลาของปี ๒๕๖๔ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เม่ือเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ประสบ ควรจะลดลงมากกว่าที่รายงาน ดังนั้น หน่วยงาน 
ควรให้ความสําคัญ และตระหนักถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายและระมัดระวังควบคุมการใช้จ่าย  
และค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้สอย โดยเฉพาะค่าประชาสัมพันธ์ พบว่ายังคงค่อนข้างสูง แม้ลดลงจากปีก่อนหน้า 
ดังนั้น หน่วยงานควรพิจารณาคํานึงถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว 
ให้เกิดประโยชน์ และเกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร   
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  ๒. รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
   ๒.๑ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หน่วยงานควรเน้นการสื่อสารประสานงาน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดสําคัญที่หน่วยงานต้องมีหรือควรมี 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมถึงต้องกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน หัวข้อ/ประเด็นสําคัญในการประเมิน ทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน  
และในการจัดทํารายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ควรแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์
ที่ชัดเจนว่าได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร โดยหน่วยงานควรดําเนินการประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินไปพร้อม ๆ กันกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และควรพิจารณาไปถึง
แผนงาน โครงการ รวมถึงวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินในแต่ละแผนงานโครงการ อีกทั้ง  
ควรกําหนดรูปแบบการจัดทํารายงาน และหัวข้อในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินให้เป็น
รูปแบบเดียวกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป 
   ๒.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน่วยงานมีการดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปีและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
เช่น การดําเนินงานด้านการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องเรียน มีผลสําเร็จน้อยกว่าที่คาดหวัง ส่งผลให้
ตัวชี้วัดด้านการให้บริการต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น หน่วยงานควรมีแผนการดําเนินการ 
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาสะสมและส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่หยุดลง  
และป้องกันการดําเนินการที่อาจล่าช้า กระทบต่อความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการดําเนินการ 
ของหน่วยงานโดยเฉพาะการดําเนินการเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สิน ควรพิจารณาให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกําหนด 
ดังนั้น หน่วยงานควรประเมินตนเองก่อนที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ พร้อมทั้งสนับสนุน
ข้อมูลสําคัญที่เก่ียวข้องด้วย สําหรับเป็นแนวทางการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน และควรใช้กลไกผู้ตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินหน่วยงานของตนเองก่อน
เพื่อดําเนินการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมถึง วิเคราะห์  
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท พบว่ามีเงิน
เหลือจ่ายประมาณ ๗๐ ล้านบาท ซึ่งอาจเกิดจากแผนงานที่ตั้งไว้แต่ละปีมิได้ดําเนินการหรือมีการกันเงินไว้
แต่มิได้ใช้ ดังนั้น ควรที่จะมีการพิจารณาแผนงานในแต่ละปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณ  
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรมีข้อเสนอแนะหรือมาตรการที่เข้มข้น เช่น กําหนดให้แผนงานที่
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หน่วยงานตั้งไว้และมิได้ดําเนินการต้องไม่เกินก่ีเปอร์เซ็นต์ การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการตรวจสอบไต่สวน
เชิงระบบในเร่ืองที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการหยิบยกข้ึนมาพิจารณาเองได้โดยไม่ต้อง 
มีผู้ร้องเรียนนั้นเป็นเร่ืองที่ต้องใช้งบประมาณ สํานักงานมีการดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณในด้านนี้
อย่างไร ซึ่งรวมถึงงบประมาณด้านสวัสดิการบําเหน็จบํานาญของเจ้าหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า
งบประมาณด้านการลงทุนลดลง จากปี ๖๓ ที่ได้รับ ๘๖ ล้านบาท เหลือเพียง ๑๒ ล้านบาท ในปี ๖๔ 
  นอกจากนี้มีการซักถามถึงประเด็นการทําหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีการใช้
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และประเด็นการส่งเร่ืองตามคําร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
เก่ียวกับการลงมติของรัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามหน้าที่และอํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
  จากนั้น ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๑๘ (นางศิริเกษ วาทยานนท์) 
ได้กล่าวต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์จากคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านไปดําเนินการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต่อไป  
  ส่วน รองเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทิฆัมพร ยะลา) ได้ตอบชี้แจง 
ในประเด็นสําคัญ สรุปได้ว่า ประเด็นข้อซักถามเก่ียวกับการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรณี 
มีงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงระหว่างปลายปี ๒๕๖๒ ถึงช่วงต้นปี ๒๕๖๕ ขอชี้แจงว่า ช่วงดังกล่าวเป็นช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งมีการห้ามจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ทําให้สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ส่วนการ
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานในการไต่สวนเชิงระบบ มีการขอรับงบประมาณทุกปี แต่ยังไม่มี
การจัดสรรงบประมาณในส่วนดังกล่าวให้กับสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแต่อย่างใด 
  ประเด็นการจัดสวัสดิการหรือบําเหน็จให้กับพนักงาน รวมทั้งข้อสังเกตกรณีมีการ 
ใช้จ่ายงบประมาณในเร่ืองดังกล่าวสูงกว่าปีที่ผ่านมา สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินชี้แจงว่า มีงบประมาณ
เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว และเหตุที่มีการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ที่เกษียณ 
เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง  
  สําหรับประเด็นประสิทธิการในการดําเนินงาน ซึ่งควรมีหน่วยงานภายนอกร่วมประเมิน 
ในเร่ืองดังกล่าวมีผลการประเมินที่น่าพอใจอย่างย่ิง เนื่องจากสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการประเมิน
จากสถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับผลประเมินร้อยละ ๖๒  
  ส่วนประเด็นการส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีรัฐสภาลงมติวินิจฉัยว่า 
การเสนอชื่อบุคคลซึ่งรัฐสภาเคยมีคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบในจํานวนไม่มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง ถือเป็น
ญัตติอันต้องห้ามมิให้นําญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน ตามข้อบังคับ
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การประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๑ นั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการประชุมหารือกันโดยเห็นว่า  
คําร้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ซึ่งสามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้ ส่วนการชะลอการให้ 
ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาเป็นดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาและมีคําสั่งต่อไป 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 

  ผลการพิจารณา 
  ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ และรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สําหรับปี ๒๕๖๓ 
ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ของที่ประชุมวุฒิสภา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นางเกล็ดนที  มโนสันต์) 
กับคณะ และรองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว 
โดยประธานคณะกรรมาธิการ (พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม ได้ตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรายงานการ
ตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สําหรับปี ๒๕๖๓ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 

 ๖.๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ และรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
สําหรับปี ๒๕๖๓ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
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เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพร่เม่ือท่ีประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

  ๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรเพิ่มการตรวจสอบและให้สํานักงาน สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประเมิน
ความเส่ียงและผลกระทบต่อข้อพิพาทและคดีความ รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในคดีที่สําคัญ  
และเห็นควรกําหนดแนวทางการพิจารณาศึกษาหรือการให้คําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําปัญหาอุปสรรค 
บันทึกบัญชีการเงินของโครงการ USO NET ให้แก่สํานักงาน กสทช. เพื่อจัดทําบันทึกบัญชีการใช้จ่าย
ของโครงการ USO NET ในปีถัดไป เนื่องจากเป็นโครงการสําคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ  
และสํานักงาน กสทช. ควรกําหนดแผนงานจัดให้คณะกรรมการ กสทช. และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ของสํานักงาน กสทช. ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี 
ของสํานักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาที่มีการเปิดและปิดการตรวจสอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพปัญหา ตลอดจนผลการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ กสทช. และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายในของสํานักงาน กสทช. ได้รับทราบและแก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้ สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ควรมีบทบาทในการให้คําแนะนําและพัฒนาผู้ตรวจสอบของสํานักงาน กสทช. และเห็นควร
ปรับปรุงกฎหมายให้องค์กรภายนอกหรือบริษัทเอกชนหรือผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียน ช่วยดําเนินการ
ตรวจสอบแทนสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ 
  ๒. รายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สําหรับปี ๒๕๖๓ 

เนื่องจากสํานักงาน กสทช. มีปัญหาเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงานที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทําให้ไม่สามารถใช้จ่ายตามแผนได้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรมีข้อเสนอแนะหรือ
แนะนําแนวทางท่ีดีในการจัดตั้งงบประมาณประจําปีแก่สํานักงาน กสทช. ที่เข้มข้นขึ้น เพื่อสามารถกํากับ
หรือประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ควรติดตามอย่างต่อเนื่องว่า สํานักงาน กสทช. ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่ และควรนําเสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายงานในปีถัดไปด้วย 
นอกจากนี้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน กสทช. มีการดําเนินการที่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างมาก และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะถึงผู้บริหาร 
สํานักงาน กสทช. ให้กําชับเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณากําหนด
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างโดยรอบคอบ และควรเพิ่มเติมรายละเอียดการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย ตามที่บันทึกไว้ในงบการเงิน
ของสํานักงาน กสทช. ทั้งนี้ การสอบบัญชีและงบการเงิน และการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสํานักงาน กสทช. ในปีต่อไป สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินการใช้จ่ายเงินของกองทุน USO ด้วย โดยอาจกําหนดเรื่องการตรวจสอบการใช้เงินกองทุน USO 
ไว้ในแผนงานการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 



 

- ๑๑ - 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพร่เม่ือท่ีประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า 
  ๑. การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนในลักษณะ call center สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีการดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร  
  ๒. การพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โดยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรมีเครือข่ายหรือระบบอินเตอร์เน็ทที่เหมาะสมและรองรับเร่ืองดังกล่าว รวมทั้งควรมีการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการในส่วนดังกล่าว  
  ๓. ขอให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานในต่างประเทศ ซึ่งมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง  
  ๔. ขอให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ชี้แจงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ไม่มีการแข่งขัน รวมทั้งปัญหาเก่ียวกับความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ๕. ขอสอบถามเกี่ยวกับความล่าช้าในการรายงาน เนื่องจากเป็นรายงานในปี ๒๕๖๓ 
และการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เม่ือได้รับรายงานจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการดําเนินการอย่างไร 
  นางเกล็ดนที  มโนสันติ์  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการ สําหรับการ
จัดให้มีผู้สอบบัญชีภายนอกมาช่วยตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โดยเฉพาะ
สํานักงาน กสทช. เนื่องจากกฎหมายกําหนดให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี หากจะให้
บุคคลภายนอกเข้ามาดําเนินการตรวจสอบจะต้องมีการเสนอปรับแก้กฎหมายต่อไป ปัจจุบันสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินมีการนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสอบบัญชี มีการจัดการเอกสารและการ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยรับตรวจโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น ในส่วน
ของการตรวจสอบค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ที่ใช้วงเงินงบประมาณสูง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เคยตรวจสอบมาแล้วในปี ๖๑ และปี ๖๒ มีข้อสังเกตในเร่ืองของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสํานักงาน กสทช. 
อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในปี ๖๓ มิได้มีการตรวจสอบเรื่องประชาสัมพันธ์มีการตรวจสอบ
เฉพาะค่าจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น สําหรับสถาบันหรือมูลนิธิถือเป็นองค์กรการกุศล จึงมิได้เป็นหน่วยรับตรวจ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมาย ส่วนรายได้ของ สํานักงาน กสทช. ที่ได้นําส่งเข้าคลัง 
ในปี ๖๓ มีประมาณ ๔๑,๗๘๘ ล้านบาท  
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การวุฒิสภาจะด

ยะศิริกุล รอง
าน กสทช. ข
ภายนอกเข้า
หว่างตรวจส
ลเซ็นเตอร์ ปัจ
ง่ายขึ้น ถ้าเป็
ได้ลงทะเบีย
มารถใช้บริกา
บใช้สัญญาณ
นั้นโดยป้องกั
การติดตั้งสญั

กิจดิจิทัลปัจจ
ณที่ขาดหาย 
งศึกษาธิการ
ที่เพิ่มสูงขึ้น
งมีการใช้งบป
องสํานักงาน
ความถี่ ซึ่งราย

บ 

 

ระชุมวุฒิสภาโด
ดําเนินการเผยแ

งเลขาธิการ 
ขอรับข้อสังเก
ามาช่วยสํานั
สอบภายใน 
จจุบันมีการด
นการโทรผ่า
ยนผ่านโรมม่ิ
ารเบอร์ *๑๓
ณตามแนวชา
กันมิให้สัญญ
ญญาณแจ้งเตอื

จุบันได้ดําเนิ
 ในพื้นที่จังห
 องค์กรปกค
เนื่องจากเป็
ประมาณประ
ที่จะต้องนํา
ยได้ส่วนหนึ่งมี

  

ดยสังเขป 
แพร่เม่ือท่ีประชุ

 รักษาการแท
กตและข้อเส
นักงาน การตั
 สํานักงานก
ดําเนินการเพื
นระบบอินเท

ม่ิงจะขึ้นต้นด้
๘ เพื่อปฏิเส
ายแดนขณะ
าณข้ามเขตแ
อนตามจุดต่า

นินการตามแ
วัดชายแดนภ

ครองส่วนท้อง
นช่วงของก
ะชาสัมพันธ์สู
ส่งเข้าคลัง 

มีการหักเข้ากอ

 

สํานักงา

มวุฒิสภาได้รับร

ทนเลขาธิกา
นอแนะจาก
ตั้งงบประมา
การตรวจเงิน
พื่อป้องกันมิให
ทอร์เน็ทจะข้ึ
ด้วย +๖๙๘ 
ธการรับเบอ
ะนี้มีมาตรกา
แนวชายแดน
ง ๆ ส่วนการ

ผน ๔ โดยใช
ภาคใต้ พื้นที
งถิ่นที่เป็นจุด
ารปรับปรุงโ
สูง แต่ปัจจุบัน
 ได้แก่ ค่าธร
องทุนและหน่

      

สํานักกา
านเลขาธิการ

รองแล้ว 

ร กสทช. 
ที่ประชุม 
ณเฉพาะ
นแผ่นดิน  
ห้มีการใช้
ึ้นต้นด้วย 
 ซึ่งทําให้
ร์โทรจาก
ารโดยให้
น สําหรับ
แจ้งเตือน

ช้เงินของ
ที่ในความ
ดสัญญาณ
โครงข่าย
นกลับเข้า
รรมเนียม
วยงานอื่น

   (ไม่มี) 

ารประชุม 
รวุฒิสภา 


